



ประจำวันที 22 มีนาคม 2564

www.newsconnex.com

UACเตรียมงบลงทุน2พันล้าน

■ รุกชิงโรงไฟฟ้าชีวภาพ4-5แห่ง ■ มั่นใจรายได้ปี64โตเกิน15%



ชัชพล
ประสพโชค

นิเวศ คอนเน็คท์ - UAC จ่อชิงโรงไฟฟ้าชีวภาพ 4-5 โรง
มูลค่า พ.ค. นี้ หากชนะต้องควักเงิน 2 พันล้านบาท
ลงทุนเพิ่ม มั่นใจรายได้ปี 64 พุ่งกว่า 15% ตามทุก
ธุรกิจโต

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารบริษัทยูเอซีโกลบอลจำกัด (มหาชน) หรือ UAC
เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของหน่วยงานภาครัฐฯ
โดยล่าสุดได้มีการประกาศราคากิจจนาทุกประเภท เพื่อแสดง
กำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) แล้ว [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

ZIGA ฮอตไม่หยุด
เซ็นแพลันโทโลยี
ทำโรงเรือนกัญชง
นิเวศ คอนเน็คท์ - ZIGA ฮอตไม่หยุด!
ลุยเซ็นเอ็มไอยู “แพลันโทโลยี”
พัฒนา Smart Farm เสริมเครือข่าย
ปลูกกัญชงระดับอุตสาหกรรม
ตั้งเป้าพื้นที่ปลูก 5,000 ไร่ หนุน
รายได้โตก้าวกระโดด

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
ซีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
หรือ ZIGA เปิดเผยว่า บริษัทฯ
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับบริษัท แพลันโทโลยี
จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัท 1 ใน 7 อันดับแรก
ของไทยที่ได้รับใบอนุญาตจาก
องค์การอาหารและยา (อย.) นำเข้า
เมล็ดกัญชง และมี supply chain
ที่เป็นพันธมิตรครบวงจร ตั้งแต่ระดับ
ผู้ผลิตนำออกสู่ตลาดอุตสาหกรรม
[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

HMPRO สิ้นปีเปิดครบ 117 สาขา

ลุยต่อเวียดนาม-หวังกำลังซื้อฟื้น



วรณี
จันทมงคล

นิเวศ คอนเน็คท์ - HMPRO ปี 64 เตรียมเปิดใหม่
2 สาขา ทั้งในและมาเลเซีย อดบป 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ผุดสาขาในเวียดนาม คาดช่วงครึ่งปีหลัง
กำลังซื้อฟื้นตัว

น.ส.วรณีจันทมงคล รองกรรมการผู้จัดการ-
สำนักงานกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท บริษัท
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO
เปิดเผยว่า ปี 64 [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



DOD เซ็นเอ็มไอยู KISS

นายธนิศ ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
หรือ DOD นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงเพื่อนักกำลังทางธุรกิจ สร้างมิติใหม่
ของการร่วมมือสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงผิวและกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากกัญชง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ชั้นนำแห่งอาเซียน

www.seafco.co.th ☎ 02-919-0090-7 🏠 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510



UAC

เบื้องต้น จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูล ทั้งสิ้น 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และชีวมวล 75 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัท จะเข้าร่วมประมูลในโรงไฟฟ้าชีวมวล 4-5 โรง กำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ต่อแห่ง

ทั้งนี้ การประมูลจะทราบผลช่วงเดือน พ.ค.นี้ หากชนะประมูลทั้งหมด จะใช้เงินลงทุน ประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือราว 300 ล้านบาท ต่อแห่ง นอกจากนี้ ยังเตรียมเงินลงทุนไว้อีก 50-100 ล้านบาท เพื่อนำมาเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม



สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 64 บริษัท ตั้งเป้ารายได้เติบโตกว่า 15% จากปีก่อนทำได้ 1,556 ล้านบาท และ EBITDA โตไม่ต่ำกว่า 20% ของยอดขาย ตามการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและการบริโภคสินค้าและบริการ ที่มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น

โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นนโยบายการลงทุน ด้าน Energy Efficiency และ Bio Circular Economy ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV โดยจะพิจารณาต่อยอดธุรกิจเพื่อเลือก ลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทน (ROE) ในระดับไม่ต่ำกว่า 20% ขึ้นไป จากปัจจุบัน อยู่ในระดับ 18.5% ●



HMPRO

บริษัทเตรียมเปิดสาขาใหม่อีก 2 แห่ง แบ่งเป็น

ในไทย 1 แห่ง และในมาเลเซีย 1 แห่ง จะทำให้สิ้นปีนี้เป็นบริษัทจะมีสาขาทั้งหมด 117 แห่ง

ส่วนความคืบหน้าหลังจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบลงทุน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้ในการลงทุน ขยายสาขาที่เวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เตรียมจดทะเบียนในเรื่องของกฎหมาย ให้ครบ รวมถึงเตรียมความพร้อมของทีม ในการทำงาน เบื้องต้น บริษัทจะเน้น ไปในส่วนของแพลตฟอร์ม E-Commerce ซึ่งมีทิศทางเติบโตดี

สำหรับแนวโน้มกำลังซื้อในช่วง ไตรมาส 1/64 ยังทรงตัว จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดโควิด-19 กระทบต่อธุรกิจค้าปลีก กำลังซื้อ และยอดขาย ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าในช่วงครึ่งปี หลัง 64 จะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ●

ZIGA

รายใหญ่ รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ ส่งเสริมให้ความรู้ในการปลูกพืชผักในระดับ อุตสาหกรรมและมีเครือข่ายเพาะปลูกจำนวนมาก ความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำหน้าที่ พัฒนาและก่อสร้างโรงเรียนในลักษณะ Smart Farm โดยมีระบบ AI เข้ามาช่วยควบคุมให้กับ กลุ่มเครือข่ายเพาะปลูกของแพลนโทโลยี เบื้องต้น คาดว่าจะมีความต้องการใช้โรงเรียน ไม่ต่ำกว่า 4,000 – 5,000 ไร่

“บริษัทฯ หวังว่า ความร่วมมือนี้ จะช่วย สนับสนุนให้ธุรกิจพัฒนา และก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ เติบโตได้ต่อเนื่อง และคาดว่า



จะมีโครงการความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ อื่นๆ ต่อไป ดังนั้น ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยสร้าง

รายได้เพิ่ม และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต ได้เป็นอย่างดี” นายศุภกิจ กล่าว ●



KBTG รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นิวส์ คอนเน็คท์ - KBTG รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้ง “คิวบิกซ์” เตรียมให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่านบล็อกเชน หวังรั้งตำแหน่งผู้นำ

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เปิดเผยว่า ล่าสุด KBTG ได้จัดตั้งบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix Digital Asset Co., Ltd.) หรือ Kubix ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้น 100% ผ่านบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด ที่เป็นบริษัทในเครือ KBTG

เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อนักลงทุนในตลาดแรก (ICO Portal) รวมทั้งคัดกรองผู้จะเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประเมินแผนธุรกิจ ประเมินการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ช่วยพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนยื่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมามี KBTG ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.



เรืองโรจน์ พูนผล

สร้าง Thai Digital Asset Ecosystem ขึ้น โดยร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรด้วยเทคโนโลยีประมวลผลและจัดเก็บแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) โดยมีเป้าหมายให้เกิดการระดมทุนโทเคนดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐ ปัจจุบันตลาดทุนมีทางเลือกใหม่ในการระดมทุน หรือลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่งการระดมทุนจะดำเนินการโดยการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัล แล้วระดมทุน

ผ่านการทำ Initial Coin Offering หรือ ICO โดยมี ICO Portal เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่กลุ่มทุนในตลาดแรก

ทั้งนี้ ตลาดโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดเพื่อการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งทำให้การลงทุนในโทเคนดิจิทัลผ่าน ICO Portal มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยการดำเนินธุรกิจนี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

ภาพข่าว



กรุงเทพฯ- แอ็กซ่า ประกันชีวิต จัดงาน 2021 Wealth Seminar

บมจ.กรุงเทพฯ-แอ็กซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม 2021 Wealth Seminar - สัมมนาความมั่นคง ประตูลู่ความมั่งคั่ง 2564 กิจกรรมดี ๆ สำหรับลูกค้าคนสำคัญกับทิศทางการวางแผนการลงทุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพร้อมวิทยากรสุดพิเศษ อ.ช้าง-ทศพร ศรีตุลา ที่มาร่วมวิเคราะห์ดวงดาวทางการเงินการลงทุนของแต่ละราศีในยุค New Normal ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงิน พร้อมส่งเสริมการมีชีวิตที่มั่งคั่ง อย่างมั่นคงให้แก่ลูกค้า

ผู้บริหาร DDD ร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่

นางสาวนันท์วรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ดูเดย์ดีริ่ม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ร่วมแถลงแผนการดำเนินงานทางธุรกิจ ปี 2564 และเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เน้นนวัตกรรมและตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค ทั้งในผลิตภัณฑ์ “NAMU LIFE MIRACLE WHIITE” ที่ช่วยให้อผิวสวย กระจ่างใส ลดเลือนฝ้า กระ จุดต่างดำ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ SNAILWHITE ที่เน้นนวัตกรรมเพื่อผิวสุขภาพดี

